



พีชเศรษฐกิจ

เรื่อง/ภาพ : จิรติ มูลสาคร

“สวนใจใหญ่” สร้างรายได้จากมะยงชิดพันธุ์กุลเกล้าเนื้อกรอบ หวานซ่อนเปรี้ยว ตลาดพร้อมอำเภอนริบ

ช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาคนที่ตั้งตารอลิ้มชิมรสมะยงชิด ผลไม้ที่ออกผลผลิตแค่ปีละครั้งคงสมหวังกันแล้ว ถัดหน้า จนแทบจะยกให้มะยงชิดครองตลาดผลไม้ในช่วงนี้เพราะไม่ว่าจะไปตลาด ห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่หน้าฟีดบนเฟซบุ๊กก็เห็นมะยงชิดหลากหลายสายพันธุ์จากสวนทั่วประเทศไทยให้ได้เลือกซื้อ กับแบบละลานตา หลายคนอาจนึกถึงแค่มะยงชิดจากนครนายกเพราะถือเป็นขงอภิปประจำจังหวัด แต่ที่ “สวนใจใหญ่” อีกหนึ่งแหล่งปลูกมะยงชิดจากอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ก็มีผลผลิตคุณภาพดีเกรดเอ ที่หลายคนติดใจ จนเฝ้ารอสั่งซื้อเป็นประจำทุกปีเหมือนกัน

คุณประนอม ใจใหญ่ ผู้เป็นเจ้าของสวนใจใหญ่ เล่าถึงความเป็นมาในการเริ่มต้นปลูกมะยงชิดของ ทางสวนให้ฟังว่า แต่เดิมเป็นแม่ค้าผลไม้และทำสวนทุเรียนหลง หมอนทอง ส่วนมะยงชิดแค่รับซื้ออย่างเดียวเท่านั้น จนช่วงปี พ.ศ. 2549 นำท่วมที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สวนของคนที่รับซื้อก็ได้รับผลกระทบจึงย้ายมาทำสวนบนที่เนินเขาซึ่งแต่เดิมเป็นสวนสักและไร่ข้าวโพด ช่วงนั้นมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องมะยงชิดมากขึ้นจึงรู้ว่าพีชเศรษฐกิจที่ทนฝน ทนแล้ง ถ้าปลูกจนสามารถติดผลได้ก็จะให้ผลผลิตเรื่อยๆ จึงเกิดความสนใจและลงนามมาปลูก

“ช่วงแรกเราหามาปลูกแบบสารพัดสายพันธุ์ไม่ได้ศึกษาเลยว่าแต่ละพันธุ์เป็นยังไง แต่เนื่องจากเราเป็นคนขายค้ายทำให้พอจะรู้ว่าลูกค้ามีความต้องการแบบไหนก็มาขอพันธุ์กุลเกล้าที่มีจุดเด่นอยู่ที่เนื้อกรอบ รสชาติคิหวานซ่อนเปรี้ยว เนื้อหนา เมล็ดเล็ก ไม่ว่าจะผลสุกจนฉ่ำขนาดไหนเปลือกก็ไม่นิ่มทำให้ไม่มีปัญหาในการขนส่ง เราก็เปลี่ยนมาปลูกพันธุ์นี้โดยเฉพาะ ปีแรก ๆ ผลผลิต

ของเรายังไม่ค่อยได้คุณภาพ แต่หลังจากได้เข้าอบรมในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะยงชิดเชิงพาณิชย์ของทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำให้ได้รับคำแนะนำต่างๆ จากอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ หวังว่าโครงการมาปรับใช้จนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด”

สำหรับองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตมะยงชิดเชิงพาณิชย์ที่ทางสวนได้รับจากการเข้าอบรมและศึกษาดูงานนั้นครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูก การขยายพันธุ์ การปลูก และการดูแลตั้งแต่ระยะแรกหลังปลูกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว การฉีดพ่นสารละลายแคลเซียม (Ca)-โบรอน (B) การเพิ่มคุณภาพทางด้านกายภาพของผล เช่น สีมิวสวยงามสม่ำเสมอ ไม่กร้าน ขนาดผลใหญ่ขึ้น และเพื่อเพิ่มคุณภาพทางเคมีของผลผลิต เช่น รสชาติ ให้เป็นที่ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ การป้องกันโรคและแมลง การใช้สาร 1-เมทิลไซโคลโพรเพน (1-Methylcyclopropene) ร่มมะยงชิดร่วมกับ



เกษตรกรก้าวหน้า

Kasade kao nah
Circulation: 200,000
Ad Rate: 24,000

Section: -/-

วันที่: พุธที่ 11 - ศุกร์ 30 เมษายน 2564

ปีที่: 11

ฉบับที่: 127

หน้า: 16(เต็มหน้า), 17

จำนวนหน้า: 2

Ad Value: 48,000

PRValue (x3): 144,000

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: พืชเศรษฐกิจ: "สวนใจใหญ่" สร้างรายได้จากมะยงชิดพันธุ์ลูกเกล้าเนื้อกรอบ หวานซ่อน...



คุณประนอม ใจใหญ่ เจ้าของสวนใจใหญ่



เห็นคอก หลังคอกบาน 110 วันก็เตรียมพร้อมต้อนรับผลผลิตรุ่นแรกได้เลย เราจะทยอยเก็บเป็นรุ่น ไม่ได้เก็บหมดทีเดียว เพราะเก็บเร็วเกินไปจะได้ผลที่ยังเขียวอยู่มาก พอคุณภาพไม่ได้ ราคาจะไม่ดี เราจึงทยอยเก็บเพื่อให้เหลือสีเขียวน้อยที่สุด หลังจากนั้นก็จะเหลือรุ่นถัด ๆ มาที่จะสุกเรื่อย ๆ ช่วงนี้จะคาบเกี่ยวกับระหว่างรุ่นก่อนกับรุ่นที่เพิ่งสุกจึงไม่สามารถจัดจำหน่ายได้เลย ทำให้มีผลผลิตหลายเกรดคละกัน"

จากประสบการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ที่ฝนตกมากจนเก็บผลผลิตไม่ทันทำให้มะยงชิดร่วงจากต้นทำให้ผลแตกดูเหมือนนอนยืมอยู่ใต้ดินกว่า 300 กิโลกรัม ทำเอาคุณประนอมอึ้งแทบไม่ออก พอคิดมีตลาดที่ให้เกษตรกรเอาผลผลิตไปขายได้มาเปิด จึงลองศึกษาวิธีแปรรูปเพื่อเพิ่มราคาเลยลองนำมาทำลอยแก้วและฝักทำจนได้รสชาติที่ถูกใจออกมามากจำหน่าย ทำให้ภายหลังจึงจะมีผลผลิตหลายเกรดก็ไม่เป็นปัญหา เกรดรองลงมาก็สามารถนำมาแปรรูปได้หรือนำมาปลูกเปลือกแข็งเย็นเก็บไว้ได้เป็นปี นำไปคอกยอกได้อีกหลายอย่าง เช่น ไอศกรีม น้ำปั่น สมูทตี้

"เราลองเปิดตลาดมะยงชิดครั้งแรกช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 ตอนนั้นก็เน้นขายยังไม่ค่อยได้ราคา จนเราเริ่มมาพัฒนาคุณภาพจนขายได้ถึงกิโลกรัมละ 150-180 บาท หลัง ๆ ยังได้เยอะกว่านั้นถ้าเราทำให้ผลผลิตออกก่อนหรือออกพร้อมช่วงเทศกาล เกรดเอก็ใส่กล่องส่งขายผลผลิตเกรดรองลงมาก็นำไปทำลอยแก้วจำหน่ายด้วยละ 35 บาท บรรจู่ 2 ลูก ช่องทางการจำหน่ายของเรามีทั้งหน้าร้านที่ตลาดผลไม้เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และทางออนไลน์ มีลูกค้าจากทั่วประเทศเข้ามาอุดหนุนเพราะเราจัดส่งให้ได้ถึงที่สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามสวนใจใหญ่และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สวนใจใหญ่ ตามรอยพ่อพอเพียง ไลน์ไอดี nom9358 โทร. 08-1042-1410" คุณประนอมกล่าวทิ้งท้าย

การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำและการตัดแปลงสภาพบรรยากาศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ไปจนถึงการแปรรูปและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดใจและมีลักษณะเฉพาะโดยองค์ความรู้ทั้งหมดจะช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาการขาดผลผลิตตกค้างและเพิ่มศักยภาพในตลาดส่งออกได้เป็นอย่างดี

ถอดบทเรียนปรับใช้จริงเพื่อผลผลิตเกรดเอ

ปัจจุบันพื้นที่ทั้ง 30 ไร่บนเนินเขาของสวนใจใหญ่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 27 ไร่ โดยทั้งหมดเป็นมะยงชิดพันธุ์ลูกเกล้าที่คุณประนอมได้สายพันธุ์ดีมาจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี เลือกใช้ระยะปลูก 8x8 เมตรเพราะต้นโตเร็ว เมื่อจามีประสบการณ์มาจากรุ่นที่ปลูกช่วงแรก ๆ ซึ่งเว้นระยะห่างน้อยไปทำให้ต้นเริ่มโตเบียดกัน ใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีมะยงชิดก็จะเริ่มให้ผลผลิต แต่อาจเห็นผลผลิตได้ตั้งแต่ 1-2 ปีแรกหากต้นมีขนาดใหญ๋

"ต้นพันธุ์ที่เรานำมาปลูกไม่มีความแตกต่างจากแหล่งที่นำมาเลย แต่มันมีข้อดีคือมะยงชิดของสวนเราไม่จำเป็นต้องเปิดไฟช่วงกลางคืนเพื่อบังคับออกผลแบบเขา ถ้าเราสะสมอาหารและบำรุงไปไว้ตั้งแต่เก็บผลผลิต พอถึงช่วงฤดูหนาวที่สวนจะอากาศเย็นมาไวเพราะเป็นสวนที่อยู่บนเนิน คอกก็มาไวตาม ผลผลิตรุ่นแรกของปีก็ออกสุกตลาดได้ทำให้ได้ราคาดี อากาศจะเย็นช่วงเดิมแต่อยู่ที่ว่าจะอยู่นานหรือไม่ ถ้าอยู่ไม่นานเราก็เก็บได้น้อยรุ่น อย่างปีนี้เขียวหนาว เขียวหาย แต่ก็มาเรื่อย ๆ ทำให้ได้หลายรุ่น ผลผลิตรุ่นแรกของปีนี้ก็เก็บไปแล้วประมาณ 13 ตันในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยการเก็บมะยงชิดต้องเก็บทั้งใบเพราะจะคงความสดไว้ได้ อายุการเก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น หากเก็บมาแต่ผลต่อให้ลูกสวยแต่ใบนั้นก็กลายเป็นคอกเกรด"

หลังเก็บเกี่ยวจนหมดฤดูการก็จะทำการตัดแต่งกิ่งเพื่อเตรียมปรับสภาพและบำรุงต้นที่อาจเหี่ยวโทรมไปช่วงให้ผลผลิต โดยจะใช้มูลไก่โรยรอบ ๆ ทรงพุ่มเพื่อปรับดินให้ร่วนซุย ถ้าต้นยังไม่ใหญ่มากจะใช้ต้นละประมาณครึ่งกระสอบ หากต้นใหญ่จะใช้ 1 กระสอบ/ต้น (กระสอบละ 20 กิโลกรัม) ช่วงที่ตัดแต่งกิ่งเศษไม้เศษใบต่าง ๆ ที่หล่นลงมาก็จะเอาคลุกกับปุ๋ยไปด้วย จากนั้นรอนจนถึงราว ๆ กลางเดือนพฤษภาคมเพื่อรอฝนให้ใช้ปุ๋ย 16-16-16 บำรุงต้น บำรุงใบ ช่วงนี้หากฝนยังไม่ตก

ก็จำเป็นที่จะต้องให้น้ำช่วย หลังจากฝนมาอาจมีให้ปุ๋ยเกล็ด 20-20-20 หากเห็นว่าเริ่มมีการแตกใบให้เตรียมฉีดพ่นป้องกันเพลี้ยไฟก่อนถึงช่วงแทงยอด

ราว ๆ เดือนตุลาคมให้เริ่มสะสมอาหารอีกครั้ง โดยทำความสะอาดใต้ต้นแล้วโรยปุ๋ยสูตร 8-24-24 รอบทรงพุ่มจากนั้นนำไปหมักทับไว้แล้วรอน้ำ ถ้าต้นยังไม่ใหญ่มากใช้ต้นละครึ่งกิโลกรัม ส่วนต้นใหญ่ก็ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณตามความเหมาะสม แต่ในรุ่นหน้าคุณประนอมคิดว่าจะเปลี่ยนวิธีให้มาทำแห้งไว้แล้วนำไป 8-24-24 ผสมปล่อยไปพร้อมน้ำ เพื่อความสะดวกและประหยัดแรงงานไปได้เยอะ

ปัญหาเรื่องโรคและแมลงที่พบเนื่องจากแฉกนี้ปลูกหมักทับเยอะจึงมีเพลี้ยไฟมาก รวมไปถึงงาด้วงและแมลงวันทอง การแก้ปัญหาหากเป็นช่วงที่ยังไม่ออกผลก็จะฉีดพ่นด้วยสารชีวภัณฑ์บ้าง หรือเคมีบ้าง บางคราวเพื่อป้องกัน หากเห็นว่าไม่มีปัญหาเรื่องเพลี้ยไฟอาจฉีดพ่น 0-52-34 ทางใบ โดยฉีดช่วงเช้าไปจน 11 โมงแล้วหยุด ค่อยมาฉีดใหม่อีกรอบตอนบ่าย 3 เพราะถ้าฉีดพ่นช่วงเที่ยงนอกจากงาด้วงจะสู้ไม่ไหวแล้ว หากมีการตกค้างบนใบแล้วเจอแดดจระจะทำให้ใบไหม้ แต่ถ้าใบไม่มีปัญหาเรื่องเพลี้ยไฟก็ไม่จำเป็นต้องพ่น ส่วนในช่วงที่ติดผลแล้วจะไม่มีมีการฉีดพ่นอย่างเด็ดขาดเปลี่ยนมาสูบล้างใบในช่วงบ่อช่วงเย็นเพื่อไล่แมลงแทน

"พออากาศหนาวต้นจะเริ่มแตกใบ เราจะฉีดพ่นแค่ครั้งเดียวในช่วงนี้หลังจากนั้นก็ทิ้งระยะเวลารออากาศหนาวอย่างเดียว พอเข้าสู่ต้นเดือนพฤศจิกายนหลังจกมีการสะสมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเริ่ม

